



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สวท, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย) ทีวี่ทุกช่อง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานส่งมอบบรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับอส. เป็นความร่วมมือระหว่าง สร. และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ 60 ล้านบาท และอส. 10 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวี่ช่อง 5, 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า ได้ส่งข้อเสนอของสร.หากสิ้นสุดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้นายกฯ พิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. ส่วนจะคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปหรือไม่ ต้องค่อย ๆ เปลี่ยนผ่าน แต่ต้องไม่ประมาท ต้องใช้โอกาสนี้สร้างนิวนอร์มอล วิถีชีวิตปกติแบบใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทีวี่ช่อง 5

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. และ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สร. เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากเอกชนในการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ประกอบด้วย ชุด PPE 10,000 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 100,000 ชิ้น จากประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคณะ เครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง จากผจก.บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูล จำกัด และครอบครัว เจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด จาก GC และบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด มหาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, js100, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thansettakij) ทีวี่ช่อง 3, 5

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย รมว.การท่องเที่ยวฯ ประชุมร่างข้อเสนอมาตรการพื้นฐานสำหรับประกอบการพิจารณาการท่องเที่ยวและกีฬา เบื้องต้นเห็นชอบตั้งคกก. 1 ชุด โดยมีอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เพื่อวางกรอบกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมในการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าวันที่ 28 เม.ย.นี้หากทราบว่าจะเปิดพื้นที่หรือไม่ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน หากปลดล็อกจะเกิดการท่องเที่ยวมุมมองใหม่คือท่องเที่ยวแบบปลอดภัยและมีคุณภาพ

ที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, workpointnews, thansettakij, thestandard) ทีวี่ช่อง 9, NBT, TNN, mcot, Thaipbs, newtv

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจเชื้อโควิด 19 ในน้ำลาย ว่า ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในน้ำลาย ซึ่งรพ.รามาริบัติวิจัยพบว่าได้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธี RT-PCR และได้รับการยอมรับในหลายประเทศ ข้อดีคือ ราคาถูก เก็บตัวอย่างได้ง่ายด้วยตัวเอง ทำให้บุคลากรปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องใช้หรือลดการใช้ชุด PPE ได้ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และการค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในชุมชน ทำให้ค้นหาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สามารถดำเนินการได้ทันทีทุกพื้นที่ที่มีการระบาด ชุมชนแออัด หรือจุดเข้า-ออกประเทศ ส่วนผู้เข้าเกณฑ์ PUI จะเก็บสิ่งส่งตรวจจากสารคัดหลั่งหลังจมูกและคอเป็นหลัก วิธีการโดย ล้างมือให้สะอาด เทอาหารสำหรับเก็บตัวอย่างลงในกระป๋องเก็บน้ำลาย ขกน้ำลายที่อยู่ในลำคอส่วนลึก ปิดฝากระป๋องพันด้วยพาราฟิล์มใส่ถุงซิปล็อค 3 ชั้น และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 5 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องไม่แปรงฟัน ใช้น้ำยาบ้วนปาก ดื่มน้ำ หรือเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนเก็บน้ำลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews, workpointnews, thaipbs, springnews, prachachat, kaohoon, mcot)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการรักษาออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอล และการส่งยาทางไปรษณีย์ ว่า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติในการมารพ. และเพิ่มความสามารถการรักษาในหลายๆ รพ. ผู้ป่วยที่จะรับบริการได้ คือ 1.เป็นผู้ป่วยเก่าที่ได้รับการการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับบริการได้ 2.สมัครใจรับบริการผ่านระบบวิดีโอคอลและรับยาทางไปรษณีย์ และ 3.ผู้ป่วยหรือญาติสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต เพื่อพูดคุยสื่อสารได้ เริ่มดำเนินการแล้ว 27 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-กรมอนามัย ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดทำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้ที่อาศัยในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, สวท., bangkokbiznews, thaiquote

-อย. เผย กรณีมีเฟซบุ๊กเสนอข้อมูลว่ารัฐวิสาหกิจเงินบริจาคชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antibody Test Kit ให้กรมควบคุมโรค แต่ถูกกักอยู่ที่ด่าน

ประเด็นข่าว

สุวรรณภูมิ รวมทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งที่รัฐบาลจีนรับรอง เป็นข้อมูลเท็จ ตรวจสอบแล้วไม่มีการกักจุดตรวจดังกล่าวที่ด่านสุวรรณภูมิ และไม่มีผู้มายื่นขอผ่อนผันนำเข้าชุดตรวจจากรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อบริจาคแต่อย่างใด รวมทั้งประเด็นชุดตรวจจากบริษัท Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. บริษัทผู้นำเข้าได้ขอยกเลิกหนังสือรับรองประกอบการการนำเข้า และอย.ได้ยกเลิกหนังสือรับรองดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีการนำเข้าชุดตรวจมาจำหน่ายในไทย ส่วนชุดตรวจที่ผลิตโดย Hangzhou Biotest Biotech Co.,Ltd อย.ยังไม่เคยได้รับอนุมัติการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน)

-นายแพทย์ ธิปไตย พลตลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองเสนาธิการทหาร ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. และ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคนไทย 171 ราย ประกอบด้วย พระสงฆ์ 104 รูป แม่ชี 11 คน และผู้ปฏิบัติธรรม 56 คน เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย โดยคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาจะต้องเข้ากระบวนการ State Quarantine ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตามมาตรฐานที่สธ.กำหนด 14 วัน โดยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

-ในการประชุมศูนย์ EOC ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นพ.สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานศูนย์ฯ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการเฝ้าระวังการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศ เนื่องจากมีรายงานทางการแพทย์ยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าในกลุ่มแมวและสุนัขสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จากคนได้ แม้จะยังไม่มีรายงานว่าสัตว์เหล่านี้สามารถเป็นพาหะมาสู่คนได้ก็ตาม

-แพทย์รายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ผู้ป่วย COVID-19 เคสที่ 5 ของ จ.ขอนแก่น พันภาวะวิกฤติจากภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง ถอดท่อช่วยหายใจได้ ไม่หอบเหนื่อย ช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นผลจากการได้รักษาที่ดี, ห้อง ICU ความดันโลหิตที่มีประสิทธิภาพ, บุคลากร รพ.ขอนแก่นทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจรักษาผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, เดลินิวส์

-ชาวไซเชิลแชร์ข้อมูลและชื่นชมการทำงานของแพทย์รพ.สต. ที่เดินขึ้นเขา-ข้ามลำห้วย ตามดูแลคนกักตัวบนดอยหรือหุบเขา ห้วยเมืองบัว-แม่จริม จ.น่าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ แพทย์ผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า วันนี้จำหน่ายผู้ป่วย 3 คนสุดท้ายออกจากวอร์ด จากจำนวนคนไข้ 32 คน 38 วันทำงาน บุคลากรได้รับการตรวจ PCR และไม่พบใครติดเชื้อ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงในชีวิตแพทย์ที่ได้ดูแลทั้งผู้ป่วยและบุคลากรที่ทำงานร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้ที่อาศัยในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยขอให้จัดจุดคัดกรอง สนับสนุนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ สบู่และเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรอง และจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มดังกล่าวเพื่อใช้ในการติดตามช่วยเหลือ รวมทั้งให้คนในชุมชนยึดมาตรการ Social Distancing อย่างน้อย 1-2 เมตร และหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างเกราะป้องกันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ นสพ.ข่าวสด จัดไลฟ์สดรายการ "พลังใจ พลังฮีโร่ สู้โควิด 19" ผ่านทางเฟซบุ๊กเฟรมมติชน ตั้งแต่ 10.00-18.00 น. มีทั้ง Talks โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รวมถึงอธิบดี และนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอภาพข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวินิชย์ ผบช.ภ.4, นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ สำหรับใช้ตรวจสุขภาพให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถานพื้นที่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

สื่อที่นำเสนอ : newplus

-รายการอยู่อย่างไรปลอดภัยโควิด 19 วันที่ 27 เม.ย.- 1 พ.ค.นี้ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค จะให้ความรู้ประเด็นต่างๆ ได้แก่ วิธีปฏิบัติตนของคนทำงานนอกบ้าน, ถ้าข้างบ้านติดโควิด-อยู่คอนโดต้องทำอะไร, สัตว์เลี้ยงจะติดด้วยหรือไม่, โควิด 19 ไม่ติดเด็กจริงหรือไม่, หน้าผืนโควิดยังไม่หายจะยิ่งระบาดหนักจริงหรือไม่ ติดตามได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-10.20 น. ทางช่องวัน31

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, บ้านเมือง, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, acnews, businesstoday, workpointnews, mcot, thestandard, kaohoon, tnnthailand, thansettakij, 77khaoded,

ประเด็นข่าว

isranews, sanook,kapook) ที่วี thaipbs, newtv,

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม หายป่วยเพิ่ม 60 คน มีผู้ป่วยรายใหม่ 15 คน เหลือผู้ป่วยรักษาตัว 314 คน รวมผู้เสียชีวิต 50 คน ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 20 - 29 ปีมากที่สุด จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภูเก็ต และนนทบุรี ยืนยันรัฐบาลทำงานเชิงรุก เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจได้วันละ 10,000 ตัวอย่าง ต่างจังหวัด 10,000 ตัวอย่าง รวม 20,000 ตัวอย่างต่อวันสามารถทำได้ 123 แห่ง และจะทำให้ได้ครบทุกจังหวัด ประมาณ 176 แห่ง เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน 6 จังหวัด ทั้ง กทม. ยะลา นนทบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยควบคุมการติดเชื้อมีประสิทธิภาพมีหลายส่วนประกอบกัน โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่แถลงให้ประชาชนได้รับทราบทำให้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้น และเรามีระบบการสาธารณสุขที่ดีมาก ดูแลตั้งแต่ระดับล่างสุดคือ อสม. ที่สำคัญประชาชนร่วมมือกัน วันนี้มีคนไทยกลับมาจากญี่ปุ่น 31 คน อินเดีย 171 คน เป็นพระสงฆ์ แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม วันที่ 25 เม.ย. กลับมาจากอิหร่าน 21 คน เป็นนักศึกษาและคนไทยที่ตกค้าง การนำนักเรียนกลับจากอเมริกาใต้ยังต้องพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งเครื่องบิน การเปิดน่านฟ้าประเทศนั้น และการเตรียมสถานที่กักตัว จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจ ส่วนการคลายล็อกมาตรการต้องไม่ทำให้เกิดการระลอกที่ 2 หรือ 3 เพราะจะสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก เนื่องจาก การดูแลผู้ป่วย 1 ราย ต้องเสียเงินประมาณ 1 ล้านบาท

สำหรับคนที่จะได้ตรวจฟรี ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค คือ 1.ประวัติมีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา 2.มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ รวมถึงอาจจะมีปัจจัยเสี่ยง การมีประวัติในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง มีประวัติเดินทางไปหรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อ ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุม หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือขนส่งสาธารณะ และสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

-กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ได้รับรายงานจากสถานทูตไทยในกรุงลอนดอน สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากชาวไทยในกรุงลอนดอน ทราบว่าบุคคลในข่าวเสียชีวิตที่กรุงลอนดอนจากโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 มีโรคประจำตัวร่วมด้วย ขณะนี้ญาติอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการและระเบียบของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับโรคโควิด 19

-สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทัพอากาศ และ LINE ประเทศไทย ร่วมสร้างสรรค์สื่อรณรงค์สร้าง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19 เริ่มเผยแพร่ 5 คลิปในรูปแบบอินโฟกราฟิก ภายใต้แคมเปญ "โควิดไม่มีขา" บนแพลตฟอร์ม LINE ติดตามคลิปและมิวสิกวิดีโอ ได้ทาง LINE ประเทศไทย Official Account

Fake news

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, thaipbs

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจ้งอย่าแชร์โพสต์ชวนเชื่อ "ยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล" รักษา COVID-19 อย.พบโฆษณาสรรพคุณเกินจริง ชี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าผลิตภัณฑ์รักษาโรคได้

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อ ก.การคลัง ขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท 3 เดือน ที่คนพิการเข้าไม่ถึง

-โฆษก ก.อุตสาหกรรม เผย การแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าของก.อุตสาหกรรม ด้วยวิธีจัดส่งไปรษณีย์ที่บ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียน รัฐบาลมอบก.อุตสาหกรรมจัดทำหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นแจกประชาชน 3 กลุ่ม 1.กทม. 5,450,000 ชิ้น จัดส่งไปรษณีย์ 2.ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยง 2,500,000 ชิ้น ให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ว่า แจกจ่าย 3.จนท. พนักงานกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 2,050,000 ชิ้น ประสานหน่วยงานต่างๆ มอบ

-สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา นำโดยนายแวดีอรา แม มะมิง จิ ประธานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี จัดประชุมเรื่องรับข้อเสนอเรียกร้องจากประชาชน ขอให้สำนักจุฬาราชมนตรีผ่อนปรนเรื่องการขอละหมาดyumอ้อ หรือละหมาดรวมวันศุกร์ในมัสยิด ในเดือนรอมฎอนนี้ให้เร็วที่สุด โดยมีการกำหนดมาตรการตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน

-ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คกก.โรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ รวมถึงแนวทางคลายล็อกมาตรการต่างๆ โดย นายเนวิน ชิดชอบ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ ได้เปิดพื้นที่บริเวณตลาดเขราะกราว และลานด้านหน้าสนามช้างอารีนา จำลองตลาดและร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่ถูกต้องตามประกาศของคกก.โรคติดต่อ หลังจากนั้นผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมผู้แทนสสจ.บุรีรัมย์ ได้แถลงข่าว เรื่อง มาตรการเปิดบ้าน-ปิดเมือง โดยมาตรการเปิดบ้าน คือ อนุญาตให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จและ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการให้เปิดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ หรือมี

ประเด็นข่าว

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรถเร่ ซึ่งจำหน่ายอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง แต่ผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์แสดงการปลอดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL อย่างเคร่งครัด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ปัญหาการฆ่าตัวตายจากการระบาดโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-หนุ่มเมื่องานไปรับภรรยาจากต่างจังหวัดกลับบ้าน ทำให้ต้องถูกกักตัวในบ้านทั้งครอบครัว 4 คน เกิดความเครียด ไม่มีเงิน ไม่มีอะไรทำ อาละวาดไล่คนในบ้าน ก่อนใช้สายไฟพันตัวแล้วช็อตฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยรัฐ

-อสม.ผู้นำ ที่ดูแลครอบครัวของผู้ตาย ระบุว่า ได้ปฏิบัติตามหน้าที่คอยสอดส่องดูแลคนในหมู่บ้าน หากมาจากต่างจังหวัดต้องรับผิดชอบสังคมโดยกักตัว 14 วัน ซึ่งระหว่างที่กักตัว อสม. ผู้นำในหมู่บ้าน และชาวบ้าน จะไปให้กำลังใจ แบ่งปันของกิน เพราะคนที่ถูกกักตัวจะไม่สามารถออกมาซื้ออาหารเองได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-คณะนักวิจัย 7 คน ภายใต้การสนับสนุนของ สกสว. แลกผลการรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตและคนที่ฆ่าตัวตายจากไวรัสโควิด 19 พบว่า มีการฆ่าตัวตายทั้งสิ้น 38 ราย ในจำนวนนี้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 28 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ หลายกรณีมาจากความล่าช้าของโครงการเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือ กลุ่มลูกจ้าง แรงงานอิสระ โดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองที่ต้องตกงาน แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและเป็นเสาหลักของครอบครัว ดังนั้น รัฐบาลต้องตระหนักถึงการฆ่าตัวตายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐให้มากกว่านี้ โดยอาจจัดเตรียมสายด่วนให้ประชาชนแจ้งปัญหาและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ ขณะเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนการมอบเงินเยียวยาให้ครอบคลุมและรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า รัฐบาลอย่ารายงานสถานการณ์โควิด 19 เพียงแค่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ แต่ควรรายงานความยากลำบากของประชาชนด้วย จำนวนผู้ฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเสาหลักทำงานหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อตกงานหรือขาดรายได้ ฉับพลันจึงเกิดแรงกดดันทำให้ฆ่าตัวตาย น่าจะนำมาพิจารณาให้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้บ้าง ก่อนคนฆ่าตัวตายจะมากกว่าคนติดเชื้อโควิด

2. อสม.ถูกรถชนขณะปฏิบัติหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นายบุญส่ง มะนาวหวาน อายุ 72 ปี เป็นอสม. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะกำลังชี้จักรยานยนต์นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปแจกชาวบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และแสดงความห่วงใยไปถึงอสม.ทั่วประเทศด้วย

3.เสนอทดลองใช้สารฆ่าเชื้อโรคฉีดเข้าร่างกายผู้ป่วยโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, thansettakij ,js100

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอให้นักวิจัยทดลองใช้สารฆ่าเชื้อโรคฉีดเข้าร่างกายของผู้ป่วยโควิด 19 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนประชาชนมิให้ดื่มหรือฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าสู่ร่างกายเพื่อรักษาโรคโควิด 19 ตามที่ประธานาธิบดีแนะนำโดยเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความว่า นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ห่วงใยประชาชน ทุกคนยังต้องดูแลปกป้องตัวเอง องค์การอนามัยโลกแนะนำสารที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที 3 ชนิด ได้แก่ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% และแอลกอฮอล์ 62%-70% โดยใช้เช็ดถูทำความสะอาด

5.แสงแดดทำลายเชื้อไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.รายวัน

-นายวิลเลียม ไบรอัน ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก.ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ แถลงว่า นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล พบว่าแสงแดดสามารถทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังพบว่าไอโซพริลแอลกอฮอล์ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้มีประสิทธิภาพมากกว่าน้ำยาฟอกขาว

ประเด็นข่าว

6.ผลทดลองยาต้านไวรัส Remdesivir ล้มเหลวในการรักษาผู้ป่วยหนัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิค, สำนักข่าวไทย)

-สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ยา Remdesivir ของ Gilead Sciences Inc ล้มเหลวในการช่วยเหลือนักไข้โควิด 19 ที่มีอาการหนัก ระหว่างการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มครั้งแรกในจีน โดยบริษัทผู้ผลิตยาบอกว่า ผลการศึกษาดังกล่าวยังไม่ใช้ข้อสรุป และใช้กลุ่มตัวอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม ยังมียาไฮดร็อกซีคลอโรควิน และคลอโรควิน ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางระหว่างรอผลการทดลองขนาดใหญ่

-บรรดาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุขมีข้อมูลในมือเป็นหลักฐานสนับสนุนว่า ยารักษาโรคมัลเรียไม่สามารถรักษาโรคโควิด 19 ได้ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้าง ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักเสียชีวิตด้วยซ้ำ

-นักจริยธรรมเตือนนักวิจัยและบุคคลสาธารณะ อย่ายอมรับวิทยาศาสตร์ที่เร่งหายารักษาและวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จนละเมิดจริยธรรมเพียงเพราะสถานการณ์มีความเร่งด่วนเท่านั้น

7.ตรวจหาเชื้อน้อย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-น.พ.ศพร เสรีรักษ์ ประธานศูนย์โควิดฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การตรวจหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงยังน้อยมากหากเทียบกับหลายๆ ประเทศ โดยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดได้ตรวจหาเชื้อจากประชาชนเพียง 70,000-80,000 คนเท่านั้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนบางส่วนที่ต้องอยู่ศูนย์กักกันเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ในหลายจังหวัด หลายคนที่ไม่ติดเชื้อกลับมาติดเชื้อภายในศูนย์กักกัน ดังนั้น รัฐต้องมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการกักกันเพื่อดูอาการ

8.จนท.กกต.ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-สำนักงานกกต. แจ้งว่า พบพนักงานของสำนักงานกกต.กลางติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่นิติกร สำนักวินิจัยและคดี ติดเชื้อขณะปฏิบัติที่บ้าน อาคาร 6 เคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กทม. ได้ประสานกรมควบคุมโรคเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.เกษมราษฎร์ นนทบุรี โดยพนักงานคนดังกล่าวจะเดินทางเข้ามาที่สำนักงานกกต.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กำลังตรวจสอบว่าคนสัมผัสใกล้ชิด ทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวได้ตรวจร่างกายกับรพ.ที่มาบริการตรวจ และเมื่อทราบผลรพ.ได้ส่งรถมารับตัวจากที่พักไปรักษาทันที

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, xinhua, thansettakij) nationtv

-WHO เผยว่า ประธานาธิบดีเอมานูว์เอล มาครง ของฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ของเยอรมนี จะร่วมกันเปิดตัวโครงการระดับโลกในการเร่งการพัฒนา การทดสอบและผลิตวัคซีนสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และแบ่งปันให้กับทุกประเทศทั่วโลกได้ใช้รักษาคนไข้ และเชื่อว่าเชื้อไวรัสไม่ได้มาจากแล็บ และโรคระบาดครั้งนี้ยังไม่จบในเวลาอันใกล้ ประเทศส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด และบางประเทศที่มีการระบาดช่วงแรกๆ เริ่มกลับมาพบการติดเชื้อใหม่อีก

-รัสเซีย ไม่พบหลักฐานว่า จีนปกปิดโควิด 19 พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่วันเดียว 5,849 คน

-สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอให้นักวิจัยทดลองใช้สารฆ่าเชื้อโรคฉีดเข้าร่างกายของผู้ป่วยโควิด 19 ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างเตือนประชาชนมิให้ดื่มหรือฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าสู่ร่างกายเพื่อรักษาโรคโควิด 19 ตามที่ประธานาธิบดีแนะนำ

-จีน บ. ชิโนแวกไบโอเทค ผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่ของจีน ทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับลิงพบว่าสามารถป้องกันลิงจากการติดเชื้อไวรัสโดยส่วนใหญ่ได้เป็นครั้งแรก รัฐบาลจีนจะให้เงินช่วยเหลือ WHO เพิ่มอีก 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างระบบสาธารณสุขของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้านนักวิจัย เผยไวรัสโควิด19 ได้กลายพันธุ์แล้วกว่า 33 สายพันธุ์ อาจทำให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ต่างสายพันธุ์ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น ส่วนผลการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มครั้งแรกของยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์กับผู้ป่วยหนักในจีน เว็บไซต์ขององค์การอนามัยชี้ว่า ไม่มีผลในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่บริษัท กิลีสแควด์ ระบุการทดลองยังไม่สมบูรณ์และใช้กลุ่มตัวอย่างน้อย

-จีน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

-เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อใหม่ 6 ราย ถือเป็นสัญญาณการระบาดชะลอตัวลง ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

-อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ยอดผู้ป่วยสะสม 7,775 ราย เสียชีวิต 647 ราย ทางการต้องห้ามการเดินทางทางเรือและทางอากาศทั้งในและระหว่างประเทศไปจนถึงช่วงต้นเดือนมิ.ย.

-ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญของอิตาลีซึ่งจอดเทียบท่าเพื่อซ่อมบำรุงที่เมืองนางาซากิ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 91 คน จากลูกเรือทั้งหมด 623 คน

-สิงคโปร์ ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 897 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 12,075 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-กัมพูชา กำชับปชช. เฝ้าระวังโควิด-19 ต่อไป แม้จะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง 12 วัน

ประเด็นข่าว

-ด้านชาวมุสลิมทั่วโลกเริ่มเดือนถือศีลอดรอมฎอน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองและการเข้มงวดการเดินทาง รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งในเอเชียเรียกร้องประชาชนยึดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ขณะละหมาดและประกอบพิธีการสำคัญอื่นๆ ระหว่างเดือนถือศีลอด

-ม.จอห์น ฮอปกินส์ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 2.7 ล้านคน เสียชีวิตอย่างน้อย 190,490 คน สหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 866,646 คน สเปน 213,024 คน อิตาลี 189,973 คน ฝรั่งเศส 159,460 คน และเยอรมนี 153,129 คน

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์แฉดวงรอบกรุง

-เสนอว่า ผ่ากอบพระคุณแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ อีกครั้งที่ได้ทุ่มเทเพื่อคนไทยทุกคน แม้ว่าวันนี้เชื้อโรครยังไม่หมด แต่เราก็ชนะไปเกินครึ่งแล้ว อีกกลุ่มที่ต้องพูดถึงคือ อสม. แต่ละท่านได้ทำหน้าที่ด้วยจิตอันกุศลและรับผิดชอบ ทั้งเฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยงและนำไปส่งให้ผู้สูงอายุถึงบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เรียงหน้าชน

-กล่าวว่า มีบุคลากรที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระ ช่วยเหลือประชาชนช่วงที่รัฐบาลให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยการให้ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมนันทนาการภายในบ้าน คือเจ้าหน้าที่พลศึกษาและกีฬาประจำอำเภอและประจำจังหวัด รวม 955 คน เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมพลศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์เรียงคนมาเป็นข่าว

-เสนอว่า อยากให้พิจารณามาตรการเชิงรุกตรวจหาเชื้อทุกคน เนื่องจากขณะนี้คนติดเชื้อในไทยลดลง คนหายป่วยมีจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้จังหวัดที่ปลอดเชื้อควรรีสตาร์ทธุรกิจ หากสามารถอยู่ภายใต้แรงกดดันของโควิด 19 กันได้ ประเทศไทยน่าจะอยู่รอดปลอดภัย เศรษฐกิจไทยก็พอจะขับเคลื่อนไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน

-เสนอว่า คนที่สมควรได้รับคำชื่นชมไม่แพ้บุคลากรทางการแพทย์คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เพราะให้อิสระและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับไวรัสโควิด 19 อย่างเต็มที่ ล่าสุดยังมีเรื่องที่น่าชื่นชม เมื่อได้อ่านข้อความที่โพสต์ในกลุ่มไลน์ผู้บริหารสธ. เกี่ยวกับการนำเสนอโครงการตามงบประมาณเงินกู้ที่สธ.ได้รับจัดสรรมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยเน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดนำเสนอโครงการที่เป็นความต้องการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทย ที่สำคัญต้องยึดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งหากจัดลำดับหน่วยงานที่สมควรได้รับคำชื่นชมและยกย่องกับการต่อสู้โควิด 19 คงหนีไม่พ้น สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์สังคมข่าว

-กล่าวว่า จะเปิดเมือง หรือยังคงมาตรการคุมเข้มต่อ เชื่อว่านายกฯ มีคำตอบอยู่ในใจแล้ว เพียงแต่ฟังข้อมูลประกอบจากทีมสาธารณสุขและทีมด้านความมั่นคง เพื่อไม่ให้เกิดภาพว่าตัดสินใจโดยไม่ฟังข้อมูลรอบด้าน เชื่อว่าจะขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน รวมทั้งมาตรการเคอร์ฟิว แต่อาจผ่อนปรนบางอาชีพ เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดผม ตามความหนักเบาของแต่ละจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสะสม

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา

-กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ล่าสุด คกก.วัคซีนแห่งชาติได้เห็นชอบการจัดทำ Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชน ตามข้อเสนอของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป้าหมายให้มีวัคซีนใช้ในประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยดำเนินการ 2 ยุทธศาสตร์พร้อมกัน คือ ยุทธศาสตร์การนำวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศ และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และยุทธศาสตร์พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนถึงการผลิตวัคซีน

งบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน,ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, sanook, kapook, matichonweekly, innnews , thaipbs, js100)

-นายนิมิตร เทียนอุดม และ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ เข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายเจด็จ ธรรมธัชชารี รองเลขาธิการ สปสช. คัดค้านการตัดงบประมาณ สปสช. 2,400 ล้านบาท และงบประมาณของ สธ. โดยทางเครือข่ายและสธ.เห็นตรงกันเรื่องการบรรจุพนักงานสธ. เป็นข้าราชการ 45,684 คน เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุข แต่เนื่องจาก สปสช. และ สธ. เป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพและปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตโควิด 19 จึงไม่ควรตัดงบของทั้ง 2 หน่วย ส่วนงบบัตรทองไม่ควรดึงออกไปเพราะต้องส่งกลับเข้ามาใหม่ และกระทบต่อรพ. รวมถึงการให้บริการประชาชน

-นายนิมิตร กล่าวว่า จากการหารือ รมว.สธ.ระบุว่าเงินนี้ไม่ควรถูกตัด เพราะจะมีผลกระทบกับการดูแลประชาชน โดยเดิมเงินเหมาจ่าย 3,000 บาท เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ป่วยคนละกรณีกับโควิด-19 และได้มีการเจรจากับนายกฯ แล้วรับปากว่าจะไม่มีการตัดงบนี้

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผย ได้หารือกับนายกฯ และได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่าไม่ควรตัดงบประมาณดังกล่าว โดยนายกฯ จะ

ประเด็นข่าว

เป็นผู้แถลงเรื่องนี้อย่าง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า แทนที่รัฐบาลจะจัดงบประมาณเพิ่มให้รพ. แต่กลับไปตัดงบบัตรทอง ทั้งที่มีงบไม่จำเป็นเร่งด่วนมากมาย หากตัดงบบัตรทองจะทำให้รพ.ทั่วประเทศประสบปัญหามากขึ้น จึงขอให้รัฐบาลทบทวนตัดงบบัตรทองและงบ.สาธารณสุข 3,600 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กว่า เซฟงบบัตรทอง ตัดงบยานเกราะ ประชาชนสามารถส่งเสียงเกี่ยวกับการโอนงบให้รัฐบาลได้รับรู้ถึงพลังของประชาชนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 พ.ค. ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประมาณ <http://publichearing.bb.go.th/bbpublicph-63>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรครวมพลังประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า คิดไม่ถึงว่าอดีต รมว.สธ. อย่างคุณหญิงสุดารัตน์ จะโหมกระแสงบบัตรทอง 2,400 ล้านบาท ที่ต้องเอามาจ่ายเงินเดือนแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขที่บรรจุใหม่ ตามที่กฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ บังคับ และงบสธ. 1,200 ล้านบาทที่ถูกตัดเข้างบกลาง ก็เป็นงบยังไม่ได้นำมาดำเนินการเพราะติดเรื่องโควิด โดยเฉพาะงบจัดซื้ออาวุธของกองทัพได้ตัดให้งบกลางสูงถึง 18,000 ล้านบาท และส่วนใหญ่มาให้สธ.และกองทุนบัตรทองสู้โควิดเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.สุตส์ปาด้า

-กล่าวว่า การผ่อนปรนการล็อกดาวน์ สธ.มีการประชุมพิจารณาเป็นระยะ และในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สธ. เปิดเผยว่า มีเงื่อนไขสำคัญ 5 ประการ คือ 1.ต้องมีความเข้มข้นในมาตรการการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศ ต้องกักผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตามมาตรฐาน 14 วัน 2.ทุกสังคม ทุกองค์กร ต้องสร้างข้อตกลงในเรื่องของสุขลักษณะที่ถูกต้อง ได้แก่ ออกที่สาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามัย การอยู่ห่าง การใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิม 3.ภาคธุรกิจต้องหารือกันว่ากิจการใดเสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง เสี่ยงต่ำ และพยายามปรับธุรกิจหรือกิจการที่มีความเสี่ยงให้ลดความเสี่ยงลงน้อยที่สุด 4.กิจการที่มีความเสี่ยงสูงมากจะต้องปิดยาว ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไนต์คลับ จากนั้นจะพิจารณาผ่อนปรนเปิดให้บริการกิจการประเภทความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงกลาง เพื่อให้กิจการต่างๆ เดินหน้าได้ ซึ่งกิจการประเภทความเสี่ยงต่ำ เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดผม ส่วนกิจการประเภทความเสี่ยงกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า แต่ต้องออกแบบมาตรการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อลดจำนวนความเสี่ยง 5.เผื่อระวังอย่างเร็วใหม่ ทันเหตุการณ์ เพื่อรู้ว่าสถานการณ์แต่ละจุดเป็นอย่างไร หากเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง จะได้สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทัน

จับโกดังกักตุนสินค้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-เสนอข่าว ผบก.ภ. จว.ปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน และอัย. นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดัง 5 แห่งหลังรพ.แพทย์รังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งพักสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ในโกดัง 2 แห่ง ทั้งที่มีฉลากและยังไม่มีฉลาก รวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

ภก.หญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. กล่าวว่า สินค้าที่ตรวจยึดได้ ตรวจสอบแล้วเป็นของที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีเครื่องหมาย อัย.

บุหรี

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ประกิจ วาศาณิกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีคนบางกลุ่มพยายามส่งต่อข้อมูลว่า การติดโควิด 19 ไม่น่ากลัว หายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งในความเป็นจริง ปัญหาใหญ่ของโควิด 19 ที่น่าเป็นห่วงคือ หากเกิดการระบาดมากจะทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และเสี่ยงต่อการมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นตามไปด้วย หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เชื้อไวรัสชนิดนี้รุนแรงมากขึ้นคือ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรายงานจากวารสารการแพทย์จีน ระบุว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการทรุดหนัก รวมถึงเสียชีวิต เป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า

ภัยแล้ง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-สถานการณ์ภัยแล้ง จ.พะเยา เริ่มทวีความรุนแรง น้ำในแหล่งน้ำที่สำคัญเริ่มแห้ง สสจ.พะเยา เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หากมีอาการไข้ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน รวมทั้งการหาปลาใกล้กับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ หากขึ้นจากน้ำ ควรรีบทำความสะอาดร่างกายทันที

ประเด็นข่าว

พายุฤดูร้อน

สื่อที่นำเสนอ : mcot, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 26 เม.ย. 2563 โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่

วันมาลาเรียโลก

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ทุกวันที่ 25 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก สำหรับประเทศไทย สธ.มีมาตรการป้องกัน ควบคุม รักษา และกำจัดโรคมมาเลียอย่างเข้มแข็ง ล่าสุด อย. ได้อนุมัติการจดทะเบียนยา Tafenoquine ขนาด 150 มก. เพื่อใช้รักษาโรคมมาเลียจากเชื้อพลาสโมเดียม ไวแว็กซ์ โดยสามารถป้องกันซ้ำกลับในผู้ป่วยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

